

Nam Định, ngày 8 tháng 6 năm 2021

## THƯ CẢM ƠN

### **Kính gửi: Các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm**

Đại dịch COVID-19 xuất hiện vào năm 2019 và diễn biến ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng và làm thiệt hại nghiêm trọng về người và của trên toàn thế giới cũng như ở đất nước chúng ta.

Thời gian vừa qua, dịch COVID-19 đã bùng phát ở Bắc Giang và Bắc Ninh khiến cho ngành y tế gặp nhiều khó khăn trong công tác truy vết, khoanh vùng, xử lý và dập dịch. Đứng trước tình hình này, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và của Bộ Y tế, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã cử đoàn tình nguyện gồm 54 cán bộ, giảng viên, sinh viên lên đường tiếp sức, chi viện cho công tác chống dịch tại Bắc Giang, đồng thời phát động gây quỹ ủng hộ đoàn tình nguyện và tỉnh Bắc Giang chống dịch.

Sau một thời gian phát động, tính đến ngày 7/6/2021, Công đoàn Nhà trường đã tiếp nhận được số tiền 157.000.000đ (Một trăm năm mươi bảy triệu đồng) cùng rất nhiều các hiện vật như khẩu trang y tế, kính chống giọt bắn, lương thực, thực phẩm, nước uống, nước điện giải, dép, ... từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Trường (Có danh sách đính kèm). Số tiền cùng các hiện vật tiếp nhận được, chúng tôi đã trao trực tiếp cho Đoàn tình nguyện đợt 1; trích một phần ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID 19... một cách công khai, minh bạch, đúng thời điểm và đúng đối tượng.

Những món quà chứa đựng nhiều giá trị vật chất và tinh thần, tình cảm, sự yêu thương, chia sẻ, đồng cảm, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để Đoàn tình nguyện của Nhà trường cùng người dân tỉnh Bắc Giang sớm dập tắt dịch bệnh.

Công đoàn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường, các nhà hảo tâm với tấm lòng tương thân, tương ái đã ủng hộ, giúp đỡ và đồng hành của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trong các đợt phát động quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống đại dịch COVID-19!

Xin trân trọng gửi tới Quý cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng gia đình lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành đạt để tiếp tục cùng chúng tôi và đồng bào cả nước chung tay xây dựng Quỹ vaccine phòng chống COVID 19.

**TM. BCH CÔNG ĐOÀN  
Y CHỮ TỊCH**

  
**Trần Văn Long**